




ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยนำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ รายต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑	นายจักรกฤษณ์ เทียนสีวากุล	นายแพทย์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๗๕)	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๗๕	กลุ่มภารกิจด้านบริการ ทุติยภูมิระดับสูง กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


(นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายจักรกฤษณ์ เทียนสีวากุล

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) ตำแหน่งเลขที่ รพส. 75

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณสมบัติการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต้นในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แพทยศาสตรบัณฑิต - วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยกรรม - อายุราชการ 7 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) - ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการเป็นเวลา 5 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) - ดำรงตำแหน่งในสายงานแพทย์มาแล้วเป็นเวลา 7 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตที่ 24262 ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 <p>3. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 97

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายจักรกฤษณ์ เทียนสีวากุล

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)
(ตำแหน่งเลขที่ รพศ. 75)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การศึกษาปัจจัยสำคัญทางการแพทย์ ในการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
(Acute appendicitis) ต่ำซ้ำในโรงพยาบาลสิรินธร

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2558

ขณะดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับชำนาญการ สังกัดกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

ภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน (Acute appendicitis) เป็นภาวะอักเสบในช่องท้องเฉียบพลัน ที่พบบ่อยที่สุดในภาวะปวดท้องทางศัลยกรรม ซึ่งหากแพทย์สามารถวินิจฉัยได้รวดเร็ว ถูกต้อง และผ่าตัดรักษาอย่างทันท่วงที จะสามารถทำให้ผู้ป่วยหาย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็ว แต่หากการวินิจฉัยล่าช้า ทำให้การผ่าตัดรักษาล่าช้าตาม ไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา และจะทำให้ระยะเวลาการรักษา และระยะเวลาที่ผู้ป่วยจะกลับไปใช้ชีวิตปกตินานขึ้น รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษา และระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลที่ต้องมากขึ้นตามไปด้วย

แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการนำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan (X-ray computer tomography) มาใช้ช่วยในการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ แต่เนื่องจากปัจจุบันยังเป็นข้อจำกัดในหลายโรงพยาบาล ซึ่งยังขาดเครื่องมือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือยังขาดรังสีแพทย์ประจำโรงพยาบาล จึงเป็นข้อจำกัดในการใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ในการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยทุกคน ทั้งยังมีการใช้สารทึบแสงในการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเสี่ยงต่อการแพ้และไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไต และการเอกซเรย์ต้องได้รับปริมาณรังสีมากกว่าปกติ จึงไม่ควรใช้ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ด้วย ดังนั้นในผู้ป่วยเหล่านี้ เราอาจไม่สามารถใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการตรวจวินิจฉัยได้ชัด ซึ่งอาจนำมาสู่การวินิจฉัยผิดพลาดล่าช้าได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

การศึกษาปัจจัยที่สำคัญทางการแพทย์ในการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน (Acute appendicitis) ถ้าเข้าในโรงพยาบาลสิรินธร จะนำไปสู่การทราบสาเหตุและปัจจัยที่แพทย์อาจแก้ไขหรือพึงระวังในการตรวจวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยที่จะได้รับ คือ ลดระยะเวลาในการรักษา และลดภาวะแทรกซ้อน และผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้รวดเร็ว รวมไปถึงลดการฟ้องร้องต่อแพทย์ และโรงพยาบาล รวมไปถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในการตรวจวินิจฉัยและรักษา

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การวางแนวทางช่องทางเร่งด่วนคัดกรองผู้ป่วยภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน เพื่อตรวจพบ
ศัลยแพทย์

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อวางแนวทางการวินิจฉัยและรักษา (Clinical Practia Guidlike) ในการตรวจรักษาภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันในโรงพยาบาลสำนักการแพทย์
2. เพื่อวางแนวทางในการคัดกรองผู้ป่วยภาวะปวดท้องทางศัลยกรรม ช่องทางเร่งด่วนเพื่อพบแพทย์ (Fast tract) ในกรณีที่มีปัจจัยที่สำคัญทางการแพทย์ ที่เสี่ยงต่อการวินิจฉัยการปวดท้องทางศัลยกรรมล่าช้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถลดระยะเวลาการวินิจฉัยผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
2. ลดภาวะแทรกซ้อน จากการวินิจฉัยภาวะปวดท้องทางศัลยกรรมผิดพลาด
3. ลดระยะเวลาผู้ป่วยที่สงสัยภาวะปวดท้องทางศัลยกรรมไปตกค้างที่แผนกฉุกเฉิน หรือแผนกอื่นๆ ให้มาตรวจพบศัลยแพทย์ทางช่องทางเร่งด่วน (Fast tract)
4. เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ให้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดี ไม่เป็นภาระของคนรอบข้าง และญาติใกล้ชิด